



ST. PAUL'S PRIMARY SCHOOL

Links Street
West Sunshine,
Vic. 3020

HỌC KỲ 1
TUẦN 11: Thứ Hai, 03 tháng 04 năm 2023

A.B.N. 23 073 655 340
Phone: 9363 1568
Fax: 9363 7368
Email: principal@spsunshinewest.catholic.edu.au

NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ

Thứ Năm, ngày 06 tháng 04:	Buổi Tập Hợp mừng Phục Sinh lúc 12pm. Kết thúc Kỳ I lúc 1pm. Học sinh có thể mặc quần áo thường
Thứ Hai, ngày 24 tháng 04:	Ngày Trường Đóng Cửa - Học sinh được nghỉ học
Thứ Ba, ngày 25 tháng 04:	Ngày Lễ ANZAC - Học sinh được nghỉ học
Thứ Tư, ngày 26 tháng 04:	Học kỳ II Bắt đầu lúc 8.40am
Thứ Tư, ngày 26 tháng 04:	Chụp hình Toàn trường - Học sinh phải mặc đầy đủ đồng phục đi học mùa hè
Thứ Năm, ngày 04 tháng 05:	Đêm Hội thảo dành cho Gia đình về Bí Tích Thánh Thể lúc 7pm tại Trường St Paul
Thứ Sáu, ngày 05 tháng 05:	Ngày Quốc Tế Các Gia Đình
Ngày 8, 10 và 12 tháng 05:	Khám Chữa Răng Teeth on Wheels - Thông tin thêm sẽ được gửi đến sau
Thứ Ba, ngày 09 tháng 05:	Bữa Ăn Sáng Mừng Ngày Lễ Mẹ lúc 7.30am - Thông tin thêm sẽ được gửi đến sau
Thứ Tư, ngày 10 tháng 05:	Buổi Thông tin cho Lớp Prep 2024 - Trường St Paul lúc 9.15am
Thứ Năm, ngày 11 tháng 05:	Gian Hàng Mừng Ngày Lễ Mẹ
Thứ Sáu, ngày 12 tháng 05:	Xung tội tại Lớp MMK, MET, MEM lúc 10am, Tập hợp Toàn Trường Lớp JRC lúc 2.30pm
Thứ Ba, ngày 16 tháng 05:	Buổi Thông tin cho Lớp Prep 2024 - Trường St Paul lúc 1.45pm
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 05:	Tập Hợp Toàn Trường Lớp SCC lúc 2.30pm
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 05:	Ban Bí Tích Thánh Thể lúc 6.30pm tại Nhà Thờ St. Paul
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 05:	Ngày Xin Lỗi Toàn Quốc
Ngày 27/05 đến 03/06:	Tuần lễ Hòa giải Toàn quốc
Thứ Hai, ngày 12 tháng 06:	Ngày Lễ Nghỉ Mừng Sinh Nhật Vua
Ngày 12, 13 và 14 tháng 09:	Diễn Kịch 'Joseph' của Trường St Paul (Thông tin thêm sẽ được gửi đến sau)

Học kỳ 1 kết thúc lúc 1 giờ chiều thứ Năm tuần này (06/04). Học sinh có thể mặc đồ thường.

Quý Phụ huynh/Giám hộ thân mến!

Tôi không thể tin được rằng chúng ta đã vào cuối Học kỳ 1. Đây là học kỳ rất bận rộn. Tôi muốn nhân dịp này cảm ơn tất cả các nhân viên vì họ đã đóng góp và làm việc chăm chỉ. Tôi cũng xin chúc mừng tất cả các học sinh vì cách các em học tập - các em đã cố gắng hết sức và đã đạt được nhiều điều tuyệt vời - các em nên cảm thấy tự hào về thành tích của mình. Xin cảm ơn các gia đình đã giúp đỡ Trường St Paul trong kỳ này.

Trong hai thứ Sáu vừa qua, tất cả các học sinh đã được tham gia các sinh hoạt an sinh. Rất nhiều thời gian đã được dành cho việc tổ chức các sinh hoạt khác nhau cho các học sinh tham gia - các em đã có thời gian tuyệt vời. Cảm ơn Cô Mareta Parsons, Cô Louise Collison và tất cả các nhân viên đã giúp đỡ trong hai tuần qua. Cũng cảm ơn các gia đình và bạn hữu đã tham dự cùng chúng tôi trong các ngày an sinh này.

Rất cảm ơn Effie Ross, Tanya Parry và Tana Degala đã vận hành Gian hàng Đồng phục cũ vào tuần trước. Chúng ta cảm kích họ đã dành ra thời gian để trợ giúp các gia đình.

Sẽ có một vài sinh hoạt sắp diễn ra vào đầu học kỳ sau. Ngày Đa Văn Hóa của chúng ta sẽ được tổ chức vào thứ Sáu (05/05) năm nay. Bữa Điểm Tâm Mừng Ngày của Mẹ sẽ được tổ chức vào lúc 7.30am ngày thứ Ba (09/05) và Gian hàng mừng Ngày của Mẹ sẽ được tổ chức vào ngày thứ Năm (11/05). Thông tin thêm về các sự việc này sẽ được gửi sau trong học kỳ sau.

Xin lưu ý Trường đóng cửa không học vào thứ Hai (24/04) vì các giáo viên sẽ làm việc về cách giúp cho học sinh lên tiếng nói và cơ quan hỗ trợ việc học của các học sinh.

Học Kỳ 2 bắt đầu lúc 8.40am thứ Tư (26/04). Chụp hình toàn trường sẽ diễn ra vào thứ Tư (26/04). Học sinh cần phải mặc đầy đủ đồng phục đi học mùa hè. Tất cả việc đặt mua hình phải được làm qua mạng. Xin dùng Mã duy nhất của con trong tờ đặt chụp hình cá nhân đã được gửi về nhà trước đây khi Quý vị đặt mua hình cho con. **Để đặt chụp hình gia đình đặc biệt cho các anh chị em với nhau, việc đặt chụp hình phải được làm qua mạng trước 8am ngày 26/04. Chỉ có anh chị em nào đã đặt mua hình trước thời hạn này mới được chụp hình.**

Tôi mong rằng tất cả Quý vị có một kỳ nghỉ tuyệt vời và mùa Phục sinh Thánh thiêng.

Chào thân ái!

Damian Casamento (HIỆU TRƯỞNG)

CHỤP HÌNH TOÀN TRƯỜNG VÀO NGÀY THỨ TƯ (26/04) - NGÀY HỌC ĐẦU TIÊN CỦA KỲ 2

Xin nhắc nhở Quý vị rằng các em học sinh cần phải mặc đầy đủ đồng phục đi học mùa hè vào ngày chụp hình thứ Tư (26/04).

Xin lưu ý việc đặt mua hình phải được làm trực tiếp qua mạng. Xin dùng Mã đặt mua (ID) trong tờ quảng cáo chụp hình của riêng con Quý vị đã được gửi về nhà trước đây.

XỔ SỐ PHỤC SINH - ĐÓNG GÓP CHO GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ

Xin cảm ơn các gia đình đã nộp lại vé số đã bán được. Vé số sẽ được rút thăm vào thứ Tư này (05/04). Xin cảm ơn những ai đã trao tặng Trứng Phục Sinh, kẹo sô-cô-la, kẹo ngọt và quà tặng cho Trường làm giải thưởng. Tất cả tiền và vé số phải được nộp lại vào **ngày mai**. Xin cảm ơn Quý vị đã ủng hộ.

BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC

Xin chúc mừng các em học sinh đã được lãnh Bí tích Thêm Sức vào tối thứ Năm tuần trước. Buổi lễ rất cảm động khi các em tham dự sốt sắng trong Lễ. Các em đã được Cô Peplow, Cô Borg, Cô Razi, Cô Capuano, Cô Boulton, Cô Kylie, Cô Schembri, Cô Anna và Cô Celeste chuẩn bị rất tốt. Cũng xin cảm ơn Ca đoàn trường đã ca hát thật hay và các nhân viên của Trường St Paul đã trợ giúp trước và trong buổi tối lễ. Xin đặc biệt cảm ơn Đức Cha Martin Ashe và Cha Rene đã cử hành Bí tích Thêm Sức cùng chúng ta. Chúng ta mong rằng tất cả các em này sẽ ghi nhớ đến ngày đặc biệt này và nhớ rằng Thánh Thần luôn ở cùng các em.

GHỊ DANH CHO LỚP PREP NIÊN HỌC 2024

Đơn ghi danh cho Lớp Prep 2024 hiện đang mở sổ. Chúng tôi khuyến khích Quý phụ huynh/giám hộ nào chưa ghi danh cho con vào Lớp Prep 2024 thì làm ngay. Xin liên lạc Văn phòng để nhận đơn hoặc vào trang mạng

www.spsunshinewest.catholic.edu.au và tải đơn về điền. Có vài buổi thông tin cho Phụ huynh/Giám hộ Lớp Prep 2024. Các buổi tới được tổ chức lúc 9.15am thứ Tư (10/05) lúc 1.45pm thứ Ba (16/05). Xin báo cho những ai quan tâm biết được ngày này. Xin nói họ báo Văn phòng nếu đến dự buổi này.

HỌC SINH VẮNG HỌC

Có nhiều cách khác để phụ huynh báo với Trường khi con vắng học.

- Liên lạc với Văn phòng:** Gọi số 9363 1568, Chọn số 1 và sau đó thông báo con mình vắng học vào ngày này. Xin hãy bao gồm tên của phụ huynh, tên của con, tên lớp, ngày vắng và lý do vắng học.
- Qua Skoolbag App:** Bấm vào 'Resources', sau đó 'My Forms' và 'Absentee Form' trong app này. Xin điền tất cả thông tin trong đơn này và sau đó bấm 'Submit eForm'.
- Email:** Gửi email đến office@spsunshinewest.catholic.edu.au hoặc giáo viên của con theo địa chỉ email ở trường của giáo viên.
- Thư:** Thư có thể được gửi đến Trường sớm nếu Quý vị biết con sẽ vắng học. Nếu con đi nghỉ lâu thì phụ huynh cần nộp đơn xin vắng học.